

Bài phát biểu cảm ơn của học sinh nhận học bổng

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa các bạn học sinh thân mến!

Hôm nay, cháu rất xúc động được tham dự chương trình “Chắp cánh ước mơ” cho các bạn học sinh, vận động viên tiêu biểu do Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ và các cô bác ở Hội khuyến học tỉnh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phối hợp tổ chức.

Lời đầu tiên cho phép cháu được thay mặt các bạn học sinh, sinh viên, vận động viên có mặt tại buổi lễ này xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, chăm lo cho chúng cháu; xin cảm ơn Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ, Hội Khuyến học và Sở GD-ĐT đã thường xuyên đồng hành để chúng cháu được học tập và rèn luyện. Cháu xin gửi lời tri ân chân thành đối với trường THPT Chuyên....., ngôi trường mà cháu đã gắn bó trong suốt ba năm học vừa qua. Dưới mái trường thân yêu này, cháu đã nhận được sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy giáo, cô giáo để ngày hôm nay cháu được đứng trên giảng đường của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chính những kiến thức và kỹ năng sống mà thầy cô đã cung cấp cho chúng cháu hôm nay sẽ là hành trang vững chắc để chúng cháu bước vào đời, mở cánh cửa đầu tiên bước vào tương lai.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thầy, cô giáo!

Thưa toàn thể các bạn học sinh!

Chúng cháu được biết rằng trong những năm qua, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ đã đồng hành cùng học sinh, sinh viên của miền quê nghèo khó, giúp chúng cháu phát triển tài năng và vươn lên học giỏi. Từ nguồn quỹ này, nhiều bạn bè của chúng cháu là những học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, các vận động viên có thành tích cao, những bạn học sinh, sinh viên tham gia thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, thi tay nghề giỏi đã vinh dự được nhận những xuất quà, những phần học bổng cao quý. Phần thưởng này ngoài yếu tố vật chất giúp đỡ chúng cháu có thêm sách vở, dụng cụ học tập hàng ngày còn là nguồn động viên vô giá về tinh thần, là động lực giúp cháu có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua những thiếu thốn, khó khăn để thực hiện ước mơ và hoài bão của mình.

Hôm nay, được có mặt trong buổi gặp mặt ấm cúng, đầy tình nghĩa và hết sức sâu sắc này; được đón nhận những tình cảm thân thương của các bác, các cô; sự chia sẻ của bạn bè, cháu tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để trở thành một người giáo viên, tiếp tục con đường mà các thầy cô đã dìu dắt và trở thành người đồng hành với các thế hệ học sinh, tiếp tục khơi nguồn sáng tạo, bồi đắp tài năng trong các em; xứng danh là một người con Đất Tổ, xứng đáng với niềm tin yêu và những tình cảm của các bác, các cô chú, của gia đình và nhà trường đã dành cho chúng cháu. Từ phần thưởng ngày hôm nay, chúng cháu có thêm niềm tin, sức mạnh, niềm tự hào, từ đó không ngừng nỗ lực, tích cực phấn đấu đạt được kết quả cao trong kỳ thi và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Chúng cháu mong muốn và hy vọng quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục là bạn đồng hành với những ước mơ khoa học. Từ nguồn quỹ này, nhiều học sinh, sinh viên, vận động viên giỏi của tỉnh sẽ được chắp thêm đôi cánh, nối dài ước mơ để phấn đấu, học tập và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chúng cháu mong muốn Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ sẽ mở rộng đối tượng để những em học sinh, những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục được hỗ trợ, được nhận học bổng để thực hiện ước mơ cháy bỏng của cuộc đời.

Cuối cùng cháu xin kính chúc các bác, các cô chú, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn nhiều sức khỏe để công tác và học tập thật tốt. Cháu xin kính chúc Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, kính chúc Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ luôn là điểm hẹn, là cánh tay dài ước mơ của chúng cháu tới thành công.

Cháu xin trân trọng cảm ơn.